



บันทึกข้อความ

๓๑๑.๓๑

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลหนองม่วง โทร ๐ ๓๖๖๔ ๘๔๑๒ ต่อ ๑๐๑

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/

๖๕

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมและร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนลูกจ้าง

ด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง จะจัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน ดังนี้

๑. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นกรล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยการรณรงค์และประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างเปิดเผย และมุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ทุกระดับ

กลุ่มงานบริการทั่วไป จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรักษนาวิน โรงพยาบาลหนองม่วง โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวสุทธิดา กันตุม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง